



Activities

กิจกรรม ธอส.



01

ธอส. ออกบูธงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 34”

คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 34” โดยมี คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วมพิธี และได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีคุณณรงค์ชัย ศรีไธสง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



02

ธอส. ออกบูธงาน “มหกรรมการเงินขนาดใหญ่ Money Expo Hatyai 2016”

คุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในงาน “มหกรรมการเงินขนาดใหญ่ Money Expo Hatyai 2016” โดยมีคุณทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณวิทยา แสนภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค รักษาการรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขาภูมิภาค และคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานการจัดงานมหกรรมการเงินขนาดใหญ่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา





03\

ธอส. ออกบูธงาน
“มหกรรมการเงินพัทยา
Money Expo Pattaya 2016”

คุณวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเปิดบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในงาน “มหกรรมการเงินพัทยา Money Expo Pattaya 2016” โดยมี คุณศรินทร์พทย์ ชนะภัย ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ คุณอภิสิทธิ์พล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานการจัดงานมหกรรมการเงินพัทยาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุม พิช รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จ.ชลบุรี



04\

คณะผู้บริหาร บมจ.พฤกษา
ดีเวลลอปเม้นท์ เข้าอวยพร
คณะผู้บริหาร ธอส.
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559



คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (CEO) คณะผู้บริหาร และทีมงาน บมจ.พฤกษา ดีเวลลอปเม้นท์ ประกอบด้วย ได้เข้าอวยพร คุณไฉวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารระดับสูง ของธนาคาร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางการทำงานในปี 2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)



05\

ธอส. มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ธอส. ร่วมคืนคนดีสู่สังคม”



คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับคุณไฉวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “คืนคนดีสู่สังคม” ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดที่ยังไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะได้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยมี **พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์** อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้รับมอบเงิน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)



06\

ธอส. แดงลงข่าวผลการดำเนินงาน ธอส. ประจำปี 2558

คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วย **คุณไฉวรรณ ปองเสงี่ยม** รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ **คุณสัมมา คีตสิน** ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ธอส. ประจำปี 2558 สรุปความสำเร็จของการจัดงาน ธอส. มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน และสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย พร้อมด้วย **คุณฉัตรชัย ศิริไล** รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการบ้านประชารัฐ ทั้งนี้ ธนาคารได้โชว์ผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 157,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 10.34% เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 7,647 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559





07\

ธอส. จัดงาน
“แทนคำขอบคุณจากใจ ธอส.”
สำนักงานเขตชลบุรี และ
สำนักงานเขตพุกตา

คุณสันต์ศักดิ์ จรุงงามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคุณไฉวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในงาน “แทนคำขอบคุณจากใจ ธอส.” เขต 2 สำนักงานเขตชลบุรี และ เขต 3 สำนักงานเขตพุกตา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ธอส. และลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานราชการและเอกชนในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรม Holiday Inn Pattaya จ.ชลบุรี



08\

ธอส. จัดงาน
“แทนคำขอบคุณจากใจ ธอส.”
เขต 1 สำนักงานเขตเชียงใหม่

คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคุณไฉวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในงาน “แทนคำขอบคุณจากใจ ธอส.” เขต 1 สำนักงานเขตเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร พนักงานธนาคาร เข้าร่วมงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ธอส. และลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานราชการและเอกชนในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่



09\

เอส. จัดงาน

“แทนคำขอบคุณจากใจ เอส.”
เขต 5 สำนักงานเขตหาดใหญ่



คุณทรงพล สวัสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา **คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล** ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ **คุณไฉวรรณ ปองเสงี่ยม** รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในงาน “แทนคำขอบคุณจากใจ เอส.” เขต 5 สำนักงานเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้บริหาร พนักงานธนาคาร เข้าร่วมงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เอส. และลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานราชการและเอกชนในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา



10\

เอส. มอบเงินสนับสนุนการพัฒนา
กีฬาเทควันโดทีมชาติไทย งวดที่ 1
ประจำปี 2559

คุณไฉวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานการมอบเงินสนับสนุนกีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย ในโครงการ “1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ” งวดที่ 1 ประจำปี 2559 เป็นเงิน 7.5 ล้านบาท ให้แก่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยมี **ดร.สมคิด ปิ่นทอง** อุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบเงิน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

